

Số: **693** /UBND-TNMT

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2017

V/v thực hiện dự án cầu vượt nút giao đường
sắt chuyên dùng vào nhà máy xi măng Bỉm
Sơn với Quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 3945BGTVT-CQLXD ngày 14/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (Hỏa tốc) về việc giải quyết những vướng mắc trong công tác GPMB dự án cầu vượt tại nút giao thông đường sắt chuyên dùng vào nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hóa. UBND thị xã Bỉm Sơn kính báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Việc thực hiện dự án:

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng vào nhà máy xi măng Bỉm Sơn với QL1A, tỉnh Thanh Hóa được UBND thị xã Bỉm Sơn xác định là dự án trọng điểm sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và chỉ đạo thực hiện tại Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Từ thời điểm bắt đầu triển khai dự án (tháng 6/2016), UBND thị xã đã chỉ đạo Hội đồng GPMB thực hiện trình tự thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư- Ban ATGT-BGTVT thi công dự án.

Đến thời điểm 31/12/2016, Hội đồng bồi thường đã thực hiện xong việc GPMB đối với các trường hợp ảnh hưởng bị thu hồi đất để bàn giao mặt bằng thi công dự án. Tuy nhiên, dự án còn tồn tại, vướng mắc giải phóng mặt bằng đối với 18 hộ gia đình, cá nhân phía tây đường Quốc lộ 1A thuộc khu phố 11, phường Ngọc Trạo với tổng diện tích ảnh hưởng 1.713,5m²; nguyên nhân do các hộ không chấp hành trả lại đất đã thu hồi để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc Lộ 1A năm 2011 mà các hộ đã nhận tiền bồi thường GPMB và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước từ năm 2012, đến nay các hộ tái lần chiếm sử dụng

2. Việc xem xét chế độ, chính sách; lập phương án bồi thường, hỗ trợ:

Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường GPMB, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại, phân tích, giải thích chế độ chính sách pháp luật đề các hộ dân hiểu, thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước. Tại các buổi làm việc, sau khi phân tích, đồng thời lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của người dân; UBND thị xã Bỉm Sơn đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, cho phép áp dụng những chính sách hỗ trợ đặc thù để áp

dụng đối với hộ dân ảnh hưởng và UBND tỉnh đã có Văn bản số 537/UBND-CN ngày 13/01/2017 về việc thống nhất chủ trương hỗ trợ một số chính sách đặc thù đối với các hộ dân ảnh hưởng dự án. Sự việc nêu trên cho thấy Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện, vận dụng tối đa mọi chính sách, chủ trương theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người dân ảnh hưởng.

Sau khi có chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh, Hội đồng GPMB thị xã đã lập phương án hỗ trợ và thông báo cho các hộ nhận tiền hỗ trợ GPMB, nhưng các hộ vẫn không đồng ý nhận tiền hỗ trợ, cố ý gây cản trở cho việc thi công thực hiện Dự án.

3. Việc thực hiện thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất; bàn giao đất cho Chủ đầu tư thi công dự án:

Trước tình hình trên, xác định tính chất các hộ gia đình, cá nhân có tình chống đối, không hợp tác, không chấp hành việc GPMB và bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án, UBND thị xã Bim Sơn đã chỉ đạo lập hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất, tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình, cá nhân và thông báo để các hộ nhận tiền hỗ trợ. Sau khi triển khai thực hiện cưỡng chế, các hộ đã nhận tiền hỗ trợ và có 06 hộ tự giác chấp hành thu dọn tài sản trên đất bàn giao cho Hội đồng BTGPMB; còn lại 12 hộ dân không chấp hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, UBND thị xã đã chỉ đạo tổ chức cưỡng chế tại thực địa, bàn giao toàn bộ diện tích đất cho Chủ đầu tư thực hiện dự án. Quá trình tổ chức thực hiện cưỡng chế diễn ra an toàn, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Hiện nay, Chủ đầu tư dự án (Ban ATGT-BGTVT) đã nhận bàn giao toàn bộ diện tích đất đã thực hiện GPMB xong để thi công, đảm bảo tiến độ dự án.

UBND thị xã Bim Sơn kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả thực hiện dự án cầu vượt tại nút giao thông đường sắt chuyên dùng vào Nhà máy xi măng Bim Sơn với Quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hóa.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi (b/c);
- Các sở: TNMT, TC, XD, Thanh tra tỉnh (b/c);
- TT Thị ủy, HĐND (b/c);
- Lưu: VT, TNMT.

